



**THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025**  
**TÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

**GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH**

Nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chuyên ngành quản lý tài nguyên, môi trường trong khối cơ quan từ cấp bộ, ngành, sở, phòng; trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ tới khối doanh nghiệp, tư nhân. Phát triển các hình thức du lịch bền vững, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý tài nguyên và môi trường gồm 2 chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý tài nguyên và Du lịch sinh thái.

**MỤC TIÊU ĐÀO TẠO**

Mục tiêu của chương trình là đào tạo cán bộ có trình độ đại học, có kiến thức và kỹ năng về quản lý tài nguyên và môi trường, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt, năng động sáng tạo, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ, có kiến thức chuyên môn về quản lý tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, có khả năng tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, sinh thái phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 618/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 6/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

**TỔ HỢP XÉT TUYỂN:**

Theo đề án tuyển sinh hàng năm được công bố của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

**KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC**

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng đảm đương được công tác của một cử nhân ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trong bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý môi trường trong các cơ sở sản xuất nông, công nghiệp, đồng thời các có thể đáp ứng được sự phát triển của ngành và xã hội. Sinh viên có thể đảm trách công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, trang trại, ...làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Có khả năng tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, sinh thái phục vụ phát triển kinh tế xã hội

**CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG**

Cán bộ địa chính; Chuyên viên phụ trách lĩnh vực về tài nguyên môi trường. Cán bộ hậu cần trong quân đội và công an quản lý về đất đai. Chuyên viên quản lý tài nguyên thiên nhiên: Làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc các công ty tư

nhân để quản lý và bảo vệ các nguồn tài nguyên như rừng, nước, đất và đa dạng sinh học. Nhà nghiên cứu và giảng viên: Làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc các tổ chức nghiên cứu khác. Chuyên viên phát triển cộng đồng: Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển bền vững hoặc các tổ chức quốc tế để hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển kinh tế thông qua các hoạt động du lịch sinh thái và quản lý tài nguyên. Chuyên viên tư vấn chính sách môi trường làm việc tại các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế để nghiên cứu, phân tích và phát triển các chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường. Quản lý và điều hành các khu du lịch sinh thái, bảo đảm hoạt động của khu du lịch diễn ra suôn sẻ và bền vững, bao gồm quản lý nhân viên, tài chính, và các hoạt động hàng ngày. Chuyên viên phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, marketing du lịch sinh thái, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái mới, nhà tư vấn du lịch sinh thái, tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch về cách phát triển và quản lý các hoạt động du lịch sinh thái bền vững, bao gồm thiết kế tour, quản lý tài nguyên và các biện pháp bảo vệ môi trường.

**LIÊN HỆ: TS. Vũ Thị Thanh Thủy, 0915.590.066; TS. Trương Thành Nam, 0986.767.535**

-----  
**TUAF - CÙNG BẠN RA THẾ GIỚI ✨ ✨ ✨ ✨**

📍 Địa chỉ : Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

🌐 Website: <http://tuaf.edu.vn> - <http://tuyensinh.tuaf.edu.vn>

✉ Email: [trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn](mailto:trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn)

☎ Hotline: 0965.808.518; 0965.809.518